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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๑๕  นาฬิกา 

เม่ือสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว พลเอก ธีรเดช  มีเพียร ประธานวุฒิสภา  
นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนางพรทิพย์  โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในคราวประชุม   
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ประชุมได้มีมติกําหนดให้  
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นวันเริ่มสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 

 ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ (นายประเสริฐ  ประคุณศึกษาพันธ์) เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ ข้อ ๔๑ (๗) 
ขอให้ยกเรื่อง การจัดสรรเวลาการอภิปรายในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา ในการประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ในสัดส่วนของวุฒิสภาข้ึนปรึกษาต่อที่ประชุม ซึ่งสมาชิกฯ 
เสนอให้  มีการทบทวนแนวทางการจัดสรรเวลา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภากําหนดไว้        
โดยให้จัดสรรเวลาให้สมาชิกฯ ที่ประสงค์จะอภิปรายอย่างเท่าเทียมกัน ภายหลังสมาชิกฯ ได้อภิปราย       
พอสมควรแล้ว ที่ประชุมมีมติ ให้คงแนวทางการจัดสรรเวลาตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
กําหนด 

 จากนั้น  นายอนุรักษ์  นิยมเวช ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง และการมี     
ส่วนร่วมของประชาชนได้เสนอญัตติตั้งกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่าง ซึ่งที่ประชุมมีมติตั้ง พลตํารวจเอก  
จงรัก  จุฑานนท์ เป็นกรรมาธิการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว 

 ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ ค้างพิจารณา               
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมตามที่สมาชิกฯ เสนอญัตติ ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (ลําดับที่ ๕.๒) 
หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และผู้แทนสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตอบชี้แจงแล้ว  
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ๒. รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ตามบทบัญญัติ     
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๗๐ สําหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี         
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ลําดับที่ ๕.๓) หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และผู้แทน
สถาบันวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว  
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  ๓. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญฯ (ลําดับที่ ๕.๔) หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ๔. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหาย
ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒       
ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (ลําดับที่ ๕.๕) หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย และผู้แทนกองทุนฯ  ตอบชี้แจงแล้ว  
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ๕. รายงานเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑   
และปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ของกรมชลประทาน ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (ลําดับที่ ๕.๖)  มีสมาชิกฯ 
อภิปรายพอสมควร และเนื่องจากผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มาชี้แจงไม่อยู่      
ในที่ประชุม ประธานของที่ประชุมจึงให้เลื่อนการพิจารณารายงานดังกล่าวออกไปก่อน 

    เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๓๕  นาฬิกา 

           
           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 

                     เลขาธิการวุฒิสภา   
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